

สวัสดีครับ ผมตั้ม BLUERING รับหน้าที่ออกสำรวจประชากรวาฬไทย วันนี้ครับ

วันนี้เราออกสำรวจประชากรวาฬในอาณาเขตที่ทีมผมคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับ บางตะบูน กับใต้เรือเจ้าเก่าที่จำรูญ และวันนี้เองก็ตรงกับวันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนผม จึงขอวันดีวันนี้ เป็นวันออกสำรวจวาฬไปด้วยเลย เพื่อจะได้ลบคำครหาที่ว่าดวงผมไม่ดี ออกไป

วันนี้เราออกเดินทางกันสายหน่อยครับ พี่ดา เค้าขอให้พี่รุญได้ไหว้เจ้าให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยออกเดินทางกัน เราเริ่มออกเดินทางสำรวจ ตอน 9:30 น. โดนประมาณ วันนี้ไร้คลื่นเลยครับ ท้องทะเลเรียบเป็นกระจกเลย ก้อว่าได้ เราเดินทางมุ่งหน้าไปแถวปะการังเทียมก่อน เป็นเป้าหมายแรก เราเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งก็ถึงบริเวณโป๊ะ เห็นมีเรือกำลังขึ้นปลาจากโป๊ะกันอยู่ เราเลยขอเข้าไปคุย ขอถามชาวคราววาฬเรานิดนึง พอเรือของพี่รุญ เข้าเทียบโป๊ะ เราก้อเลยขอถ่ายรูปเก็บการทำงานของชาวประมงโป๊ะ กันหน่อย ดูปริมาณของปลาในโป๊ะนี้ไม่มากครับ เราปล่อยให้พี่ๆเค้าขึ้นปลาให้เสร็จแล้วจึงค่อยถามว่าเจอปลาวาฬมั๊ย คำตอบที่ได้ “.....” เงียบไม่ตอบ พม่าทั้งเรือครับ จากนั้นเราก้อเดินทางของเราต่อ





๐๒

เราเดินทางมาถึง ใกล้ปะการังเทียม เสียเครื่องยนต์ เรือเร่งรอบเร็วขึ้นผมเลยหันไปมองพี่รุญ แยกมืออยู่มุมปาก แล้วชี้นิ้วไปทางด้านหน้าขวาเรือ หางตามผมเหลือบเห็นครีบบนดำๆอยู่แป๊บๆ ดีใจเจอแล้วครีบบ เลยรีบสั่งให้ห้องๆในทีมเตรียมกล้อง เราติดตามอยู่ระยะหนึ่ง ก็ได้ภาพครีบบนผมเลยรีบถืออปปีภาพด้วยโทรศัพท์มือถือถึง ส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มวาฬไทยเรา (พี่แดง) ไม่เกิน 10 นาที ครีบบ ได้คำตอบมาว่า “เจ้าสิงหา” ช่วงนี้ปลาลูกเหยื่อ (ปลากะตัก) มีจำนวนน้อย วิธีการกินของเจ้าสิงหาจึงไม่ค่อยอ้าปากขึ้นกินเลย ส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมการว่ายน้ำเดินทางมากกว่า เราเฝ้าดูเค้าสักระยะ ก้อขอตัวลาไปดูตัวอื่นต่อ ครีบบ เวลาเดิมครีบบกินอาหารเที่ยงเสร็จตาหรีๆเหมือนจะหลับ อยู่มีเสียงหายใจพอดใหญ่มาทางด้านหน้าเรือ คราวนี้พี่รุญเองก้อตั้งตัวไม่ทันครีบบ เหยียบเบรคเรือ ไม่มีสิ ดับเครื่องเรือเลยครีบบ เพราะเจ้าวาฬตัวนี้มาแปลก เล่นมารายงานตัวกับเราเองเลย โดยไม่ทันหลัก มาเป็นคู่ครีบบว่าชวนล้อมเรือเรา แบบไม่ให้ไปไหนกันเลย ก้อเลยถ่ายภาพแบบตกใจๆมาฝากวาฬไทยได้ สืบทราบภายหลัง ข้อมูลจากทีมสำรวจสัตว์ทะเลหายากของ ศูนย์วิจัยฯอ่าวไทยตอนบน ว่าเป็นคุณแม่ลูก แม่ข้าวเหนียวกับเจ้าเอกน้อย ถ่ายรูปกันสนุกเลยครีบบ จนมีคนไม่ได้อยู่ในการสำรวจครั้งนี้ต้องอิจฉา เจ้าแม่ลูกคู่นี้ว่าชวนรอบเรือเราเกือบชั่วโมงแล้วก้อจากเราไป ระหว่างเส้นทางเดินเรือกลับบางตะบูนนั้นเองทีมสำรวจเรา ก้อได้เจอกับเจ้าวาฬอีกตัว ซึ่งยังไม่ทราบได้ว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไร ว่าชวนหน้าเรือเรา ผมพยายามถ่ายเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆไว้ แต่ได้ภาพไม่ดีพอสำหรับการยืนยันอัตลักษณ์ (Photo ID) ก้อคงต้องแก้ไขเรื่องการถ่ายภาพของผมเองอีก สำหรับการสำรวจวาฬ

สรุป พบวาฬ4 ตัว (เจ้าสิงหา,แม่ข้าวเหนียว,ลูกเอกน้อยและอีกตัวระบุไม่ได้)

